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Hér sendi ég umsögn frá sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps frá 4 maí sal 
um samgönguáætlun 2015-2018

,,Samgönguáætlun 2015-2018. Þingmál 638. Til umsagnar. 
Sveitarstjórn undrast að ekki sé gert ráð fyrir því í 
samgönguáætlun 2015-2018 að fjármagn verði lagt í umbætur 
á vegakerfi Skeiða- og Gnúpverjahrepps. Sveitarstjórn leggur 
áherslu á að ástand vega í sveitarfélaginu er engan veginn 
ásættanlegt og krefst þess að samgöngunefnd Alþingis og aðrir 
er fara með ákvörðunarvald í vegamálum gefi hið allra fyrsta 
skýringar á því hvers vegna ekki er gert ráð fyrir 
fjárveitingum í umbætur í þessum efnum.“
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